

'BIZ'งบQ2ติดเครื่องแรง ยอดออเดอร์ส่งมอบเพียบ



สมพงษ์ ชินกิติยานนท์

กันหุ้บ - BIZ ส่งสัญญาณผลงาน Q2/62 ติดเครื่องวิ่งแรง เตรียมส่งมอบงานให้ลูกค้าอี้อ ด้านผู้บริหารจ่อเบิกเงินเข้าพอร์ตเพียบ ปักธงรายได้ปีนี้โต 10% พร้อมชิงงานใหม่ 500 ล้านบาท คาดรู้ผลเร็วๆ นี้ กว่า 100 ล้านบาท → **อ่านต่อหน้า31**

BIZ

(ต่อจากหน้า 3)

ฟากโบกรั่มซั่มซาวดีครั้บปีแรก เนะ "ซั้อ" เป้า 4 บาท นายสมพงษ์ ชินกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะโลเฒันท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ (Maintenance Service) ดังกล่าว เปิดเผยว่าบริษัทคาดหวังให้มีผลประกอบการไตรมาส 2/2562 จะดีกว่าไตรมาส 1/2562 เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้หลายโครงการ และมีมูลค่ามากกว่าไตรมาส 1

● **ตุนแบ็กล็อก 1.8 พันล.**

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) อยู่ราว 1.7-1.8 พันล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีต่อไปจนถึงปี 2563 ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างรอผลประมูลงานอีกราว 100 กว่าล้านบาท คาดจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ ล่าสุดบริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง พร้อมระบบบังคับลำรังสีชนิดละเอียดสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มูลค่า 223 ล้านบาท ระยะเวลาของสัญญา 300 วัน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะมีงานประมูลใหม่ๆ ออกมาหลายโครงการจากทั้งภาครัฐ และเอกชน มูลค่ารวมราว 400-500 ล้านบาท

"มองภาคอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐ และเอกชน ยังมีความต้องการใช้เครื่องฉายรังสีมะเร็งรักษา ทั้งเครื่องใหม่เพื่อใช้ในศูนย์รังสีมะเร็ง และการซื้อเครื่องเก่าเพื่อทดแทนเครื่องใหม่ ทำให้เรามองเห็นโอกาสในการขายสินค้าเพิ่มขึ้น ส่วนเรื่องผลประกอบการแต่ละไตรมาสก็จะขึ้นอยู่กับผลการส่งมอบเครื่องให้กับลูกค้า

แต่เราอยากให้มองภาพรวมทั้งปีมากกว่าการโฟกัสผลประกอบการแต่ละไตรมาส เพราะช่วงส่งมอบสินค้าในแต่ละไตรมาสไม่เหมือนกัน" นายสมพงษ์กล่าว

ส่วนภาพรวมในปีนี้ บริษัทมั่นใจรายได้จะเติบโตตามเป้าหมาย หรือมีอัตราการเติบโตที่ 10% จากปีก่อน 664.69 ล้านบาท โดยการเติบโตดังกล่าวจะมาจาก การรับรู้รายได้จาก Backlog ที่มีอยู่ 1.7-1.8 พันล้านบาท นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแผนการลงทุนเพิ่มเติม แต่ยังไม่มีการสรุป และรายละเอียด หากมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป

● **มองเป้าไกล 4 บาท**

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเมินทิศทาง บริษัท บิสซิเนสอะโลเฒันท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัทแจ้งตลาดลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง พร้อมระบบบังคับลำรังสีชนิดละเอียดสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มูลค่า 223 ล้านบาท ระยะเวลาส่งมอบ 300 วัน คาดจะทำให้ Backlog ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนมกราคมที่ 1.68 พันล้านบาท มาเป็น 1.8 พันล้านบาท

ส่วน รพ.มะเร็งเฉพาะทาง หรือ รพ.แคนเซอร์ อลิอันซ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี มูลค่า 500 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 70% โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ตามแผนในช่วงปลายไตรมาส 4/2562 (รวมไว้ในประมาณการแล้ว) นอกเหนือจากงานล่าสุดที่ได้มาบริษัทยังอยู่ระหว่างเจรจาหรือยื่นประมูลงานใหม่ๆ อีกหลายโครงการ โดยน่าจะทราบผลได้ในครึ่งปีแรกปี 2562 นี้ ระดับราคาหุ้นปัจจุบันทางฝ่ายยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาพื้นฐานปี 2562 อยู่ที่ 4 บาท